

**ฉบับรับรอง**  
**รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔**  
**วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔**  
**ณ ห้องประชุมปทุมเจดีย์ (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์**

.....

**ผู้มาประชุม**

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒	อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา	กรรมการ
๓	ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อุตตวิริยะนุภาพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๕	อาจารย์ ดร.พิภู บุชบก	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร	หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	กรรมการ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตยา อยู่คง	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๘	นายชัชชัย กสิวานิชยกุล	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙	นายกฤษดา ไพรวรรณ	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	เลขานุการฯ
๑๐	นางรสธร จันทร์สิงขรณ์	นักวิชาการอุดมศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

**ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

๑	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปันทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัจฉรินทร์ อธิพิงษ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์	กรรมการ
๓	อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๔	อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
๕	รองศาสตราจารย์วันชัย สีสพัทธ์กุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก	กรรมการ
๖	อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เพ็ญ	หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๗	อาจารย์อาภากร หาญนาทิติน	หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน	กรรมการ
๘	อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี	หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ศิริวงศ์วัฒนา	หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	กรรมการ
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งเกียรติกุล	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษ อยู่เต็กเค่ง	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๒	อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สติวราทร	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๓	รองศาสตราจารย์ ดร.บุลย์จีรา ชิริเวทย์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๔	อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๕	อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๖	อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑	อาจารย์ ดร.อาศิรัตน์ อับดุลกาเดร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒	นางสาวบุษกร จินต์ธนวัฒน์	หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๓	นางสาววรรณภา วงษ์สง	หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

**ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

-

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน	หัวหน้าภาควิชาปรัชญา	กรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรณรัตน์	หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔**

**สรุปเรื่อง** ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒.๑ บุคลากร**

**สรุปเรื่อง** ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

**อาจารย์พิเศษ**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
1	อ.ปณณทัต โทธิเวชกุล	รายวิชา 201-22008 การแสดง	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1 ธ.ค.63- 31 มี.ค.64	คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2	อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	รายวิชา FRC223 French Oral Communication II	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	7 ม.ค.- 13 พ.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์

กรรมการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เชิญหรือแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
1	ผศ.ดร.อารีญา หุตินทะ	คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ปี 2564

วิทยากร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
1	ผศ.เลิศชัย วัฒนานุกรกุลชัย	วิทยากรเสวนาเรื่อง "ตามทันเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนสารสนเทศศาสตร์"	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	12 ม.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์
2	อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์	Current Status of Korean Language Education in Thailand	Incheon National University, Republic of Korea	20 ม.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
1	ศ.ดร.กรกช อัครวิริยะนุภาพ	ประชุมหัวข้อ Research Abroad-Widening your Horizons	มหาวิทยาลัยซีเก็น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	16 มี.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์	ไม่เบิก
		อบรมออนไลน์สำหรับผู้สอนและนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ	องค์กร DAAD	16 มี.ค. 9 เม.ย. 10 พ.ค. 1,6 ก.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์	ไม่เบิก
2	ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์	การสำรวจสถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาระบบความรู้เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย	คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๘ มี.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์	ไม่เบิก
3	อ.ดร.ปัญญา จันทโคต	เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	1 มี.ค.64	ผ่านระบบออนไลน์	ไม่เบิก
4	ผศ.ดร.อารีญา หุตินทะ	ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น ครั้งที่ 1/2564	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	9 มี.ค.64	อาคารรัฐสภา	ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลักษณะงาน	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	ระยะเวลา	สถานที่
1	รศ.ดร.บุลย์จีรา ชิรเวทย์	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วิชาการ	วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	25 ก.พ.- 12 มี.ค.64	-
2	ผศ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการทำ วิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาสื่อ ประสมส่งเสริมการเรียนรู้คำช่วย ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น"	วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	2 ก.พ.64 เป็นต้นไป	-
3	ผศ.ดร.ศศิگانต์ คงศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วิชาการ	วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	9-22 ก.พ.64	-
4	ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกอง บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	25 ก.พ.64 เป็นต้นไป	-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ผลการหารือค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ตามแนว EdPEX

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ได้ให้บุคลากรลงคะแนนเสียงคัดเลือกค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ตามแนว EdPEX โดยมีค่านิยมหลักให้เลือก ๒ รูปแบบ ได้แก่

๑. “Be Arts, be the **MASTER** of your Passion”
๒. “Arts, your **TRUSTED** partner”

ปรากฏว่า เสียงส่วนมากเลือก “Be Arts, be the **MASTER** of your passion” เป็นค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ตามแนว EdPEX ต่อไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒.๓ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓**

**สรุปเรื่อง** สำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สำหรับอ้างอิงและประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมฯ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินการด้านหลักสูตร**

(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินการด้านการเรียนการสอน**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอยกยเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทบัณฑิต อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)**

**สรุปเรื่อง** ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอยกยเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนายกิตติศักดิ์ ขอบลิ้ม รหัสประจำตัว ๕๙๒๐๕๒๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนายกิตติศักดิ์ ขอบลิ้ม รหัสประจำตัว ๕๙๒๐๕๒๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg University) และมหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University)**

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg University) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น นั้น มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง ดังกล่าวแจ้งความประสงค์ขอส่งนักศึกษามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

**นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค**

ที่	ชื่อ-สกุล	ระยะเวลาเรียน
๑	Ms. Olga Inez	๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๒	Ms. Nadtaya Claus	๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๓	Ms. Jasmin Alimi	๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๔	Mr. Alexander Akkani Warning	๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

**นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากะ**

ที่	ชื่อ-สกุล	ระยะเวลาเรียน
๑	Ms. Takahashi Kotoe	๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๒	Ms. Kanaida	๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาและให้อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนนะนาวิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค และมหาวิทยาลัยโอซากะ จำนวน ๖ คน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน และให้แต่งตั้งอาจารย์วิรัช ศิริวัฒนนะนาวิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ นักศึกษาขอถอนรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ**

**สรุปเรื่อง** นางสาวพรรัชชล เจียมพิพัฒน์ รหัสประจำตัว ๖๓๐๕๑๐๖๕๘ ประสงค์ขอถอนรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่

๑. ๔๑๓ ๔๐๒-๕๙ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒
๒. ๔๑๓ ๑๐๖-๕๙ การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาวพรชชล เจียมพิพัฒน์ รหัสประจำตัว ๖๓๐๕๑๐๖๕๘ ถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายวิชา ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต รายงานผลการจัดทำเอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์**

**สรุปเรื่อง** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๗๓ คติชนวิทยา และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๗๓ คติชนวิทยา เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๗๓ คติชนวิทยา ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน**

**สรุปเรื่อง** ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้นายแมน คล้ายสุวรรณ รหัสประจำตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี เรื่อง “นับหนึ่งให้ถึงฝัน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้นายแมน คล้ายสุวรรณ รหัสประจำตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓ ได้รับรางวัลจากการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บุคลากร**

(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม**

**สรุปเรื่อง** คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ ขออนุญาตตัดต้นไม้เพื่อวางถังบำบัดน้ำเสีย**

**สรุปเรื่อง** ด้วยคณะอักษรศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๓ ตามแบบก่อสร้างของโครงการ กำหนดให้มีส่วนของการวางถังบำบัดน้ำเสียความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ใต้ดินบริเวณด้านหลังอาคารอักษรศาสตร์ ๓ ตรงกับแนวของห้องน้ำฝั้วตะวันออก ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีรากของต้นจามจุรีขวางอยู่ใต้ดิน และวิศวกรได้ประเมินว่าการขุดหลุมขนาดใหญ่เพื่อวางถังบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องตัดรากไม้ส่วนที่อยู่ใต้ดินออกไปด้วย ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ต้นจามจุรีจะโค่นล้มขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือภายหลังจากนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงขออนุญาตตัดต้นจามจุรีดังกล่าว โดยคณะฯ จะดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทนในภายหลังเมื่อการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๓ แล้วเสร็จ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตัดต้นจามจุรีได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ การพิจารณาการออกแบบและการเลือกวัสดุสำหรับการซ่อมแซมลานทรงพล**

**สรุปเรื่อง** ด้วยปัจจุบันลานทรงพลมีสภาพที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ในครั้งนี้คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการออกแบบการซ่อมแซมลานทรงพลเพื่อให้สภาพพร้อมใช้งานและมีความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพปัจจุบัน โดยงบประมาณในการปรับปรุงลานทรงพลและ



การจัดทำ co-working space ใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ จะได้รับความอนุเคราะห์จากพระพรหมเวที (สุเทพ มุสธรมโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากนี้คณะอักษรศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ พิจารณาเรื่องการออกแบบและการเลือกวัสดุ ในการปรับปรุงลานทรงพลต่อไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการออกแบบซ่อมแซมลานทรงพลตามรายละเอียดที่เสนอ และเลือกใช้ “กรวดล้าง” เป็นวัสดุในการซ่อมแซมพื้นลานทรงพล

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๔ การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**สรุปเรื่อง** ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสำรวจรายชื่อข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มีจำนวน ๕ คน ดังนี้

**ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย**

๑. นายมนัสชัย เศรษฐไชย
๒. นางสุวรรณี ชินเพียร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร

**พนักงานมหาวิทยาลัย**

๕. อาจารย์ ดร.โกสินทร์ ปัญญาอินสิน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑. นายมนัสชัย เศรษฐไชย
๒. นางสุวรรณี ชินเพียร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร มีอายุราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ๘ ปี ๘ เดือน ๒๙ วัน แต่เนื่องจากเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน คือ

ด้านการเรียนการสอน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาทั่วไป ปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาไทย

ด้านการวิจัย เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหลายเรื่อง และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัย รายงานการวิจัย

ด้านบริการวิชาการ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการบริการวิชาการของภาควิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ

และให้เสนอกองกลาง สำนักงานอธิการบดีต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๕ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

**สรุปเรื่อง** ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกลุ่มและจำนวน ดังนี้

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ๑. กลุ่ม ๑ ข้าราชการ          | จำนวน ๑ คน |
| ๒. กลุ่ม ๒ ลูกจ้างประจำ       | จำนวน ๑ คน |
| ๓. กลุ่ม ๓ พนักงานมหาวิทยาลัย | จำนวน ๒ คน |
| - สายวิชาการ จำนวน ๑ คน       |            |
| - สายสนับสนุน จำนวน ๑ คน      |            |

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุคลากรดีเด่น โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ภาควิชาเสนอรายชื่อผู้แทนภาควิชาเป็นอนุกรรมการฯ ภาควิชาละ ๑ คน

#### ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๖ จำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

**สรุปเรื่อง** ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ คณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ให้แจ้งคณาจารย์ประจำสามารถขอหักท้วงผลงานทางวิชาการตามประกาศ หรือขอเพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการระหว่าง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ นั้น มีคณาจารย์ประจำที่ประสงค์ขอหักท้วงจำนวนผลงานทางวิชาการและขอเพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการระหว่าง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการหักท้วงจำนวนผลงานทางวิชาการและขอเพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการระหว่าง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ของคณาจารย์จำนวน ๑๙ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะจัดโครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนดการดังนี้

- ๐๙.๐๐ น. ถวายอาหารและเครื่องสักการะพระพินาศ ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ คณะอักษรศาสตร์
- ๑๐.๓๐ น. สรงน้ำพระพุทธรูป พระพินาศ  
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
- ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
- ๑๔.๐๐ น. นันทนาการตามประเพณีสงกรานต์

จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จะได้ส่งรายละเอียดในช่องทางไลน์ของคณะอักษรศาสตร์ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ของ  
อาจารย์ ดร.ปวีรส มินา

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะฯ มีการขยายงานมากขึ้นและ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดังนั้น คณะฯ จึงทาบทาม อาจารย์ ดร.ปวีรส มินา ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร โดยจะให้ทำหน้าที่ในการดูแลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และจะได้ให้อาจารย์ ดร.ปวีรส มินา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ในฐานะ “ผู้เข้าร่วมประชุม” ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

นายกฤษฎา ไพรวรรณ  
ผู้จัดรายงานการประชุม